

**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 56 /BKHCN-UĐCN

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2025

V/v trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc  
Kạn gửi tới trước kỳ họp thứ 8, QHXV

Kính gửi: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn

Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Văn bản số 942/BDN ngày 06/11/2024 của Ban Dân nguyện về việc chuyển kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 8, QH khóa XV, trong đó có kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn với nội dung: “*Bộ Khoa học và Công nghệ có Văn bản số 1038/BKHCN-ĐP ngày 28/3/2024 về việc bố trí kinh phí triển khai Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo (PII) cấp địa phương hằng năm gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó đề nghị “UBND các địa phương hằng năm bố trí kinh phí và nguồn lực để triển khai việc thu thập, cung cấp các dữ liệu và thực hiện các giải pháp để cải thiện, nâng cao chất lượng các chỉ số thành phần phục vụ cho việc xây dựng và công bố Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn”. Tuy nhiên, hiện nay chưa có văn bản nào của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định cụ thể, chi tiết nội dung chi cho nhiệm vụ này. Đề nghị có văn bản hướng dẫn các nội dung, mức chi cho việc triển khai Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo (PII) để địa phương có căn cứ để bố trí kinh phí hằng năm triển khai thực hiện nhiệm vụ này”.*

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời như sau:

1. Hằng năm, Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ. Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị tỉnh Bắc Kạn căn cứ văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ hằng năm, Văn bản số 1038/BKHCN-ĐP ngày 28/3/2024 về việc bố trí kinh phí triển khai Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo (PII) cấp địa phương hằng năm và các văn bản hướng dẫn có liên quan chủ động phân bổ, bố trí kinh phí và nguồn lực để triển khai hiệu quả Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo (PII) cấp địa phương.

2. Về nội dung chi, mức chi: căn cứ Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc Điều tra thống kê, Tổng Điều tra thống kê quốc gia và căn cứ Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị để thực hiện việc thu thập, cung cấp các dữ liệu phục vụ triển khai Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo (PII) cấp địa phương.



Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn, kính gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn tổng hợp.

Trân trọng. 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Dân nguyện (để báo cáo); ✓
- TTCNTT (để phối hợp);
- Lưu: VT, UDCN.



**Huỳnh Thành Đạt**

